

## สรุปผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรี ( 26 ต.ค.53)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุม ครม. ทุกสัปดาห์ ซึ่งภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักโฆษกได้นำวาระพร้อมทั้งมติของการประชุมเสนอไว้ในเว็บไซต์ [www.thaigov.go.th](http://www.thaigov.go.th) นั้น ส่วนบริการสารสนเทศ/ ศสท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ปราบกฏมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

### **มติคณะรัฐมนตรี :**

#### **1. เรื่องที่ 26 การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมติผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ตามที่ **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบกับกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16 (COP16 ) และให้นำเสนอรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

2. เห็นชอบให้ **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ร่วมกับกระทรวง การต่างประเทศ จัดส่งหนังสือแสดงเจตนาสมัครสมาชิก (Associations ) ต่อ Copenhagen Accord ไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้นำเสนอรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนจัดส่งหนังสือแสดงเจตนาสมัครดังกล่าว

3. เห็นชอบในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน โดยมี **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เป็นหัวหน้าคณะ

4. เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจด้านการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 16 – 17 โดยมี นายอภิรักษ์ ชวเจริญพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา (Chief Negotiator ) และมีผู้แทนจากหน่วยงานหลัก ร่วมปฏิบัติงานเต็มเวลาเพื่อจัดทำท่าทีการเจรจาของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต และให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ตามกรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และตามเอกสารการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16 และสมัยที่ 17 โดยมีสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาพิจารณาสนับสนุน การดำเนินงานตามความเหมาะสม โดยให้สำนักงานเฉพาะกิจด้านการเจรจา ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

### **สาระสำคัญของเรื่อง**

1. การที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 และได้ดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ตลอดมาโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ซึ่งในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในระหว่างวันที่ 7 – 18

ธันวาคม 2552 ที่ผลการประชุมไม่บรรลุซึ่งข้อตกลงระยะยาวรวมถึงยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานตามพิธีสารโตเกียว แต่รัฐภาคีได้ร่วมกันรับทราบข้อตกลงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Accord) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานตามความสมัครใจโดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดงท่าทีในทางบวกต่อข้อตกลงโคเปนเฮเกน และแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยให้เหตุว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและรัฐสภาก่อนตามลำดับ